

Số: 10 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 01 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” năm 2022 (Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022)**

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện năm 2022, như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH**

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, với nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi. Các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” chuyển hướng sang sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội để hoạt động, biến tướng lãi suất cho vay thành các khoản phí, tiền phạt quá hạn, chia nhỏ các kỳ vay để tính lãi, đảo hạn hợp đồng, tính gộp tiền lãi với tiền gốc, nhằm đối phó với quy định về mức lãi suất tối đa mà pháp luật quy định và hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính để đối phó với cơ quan Công an. Các đối tượng lập các app, website để hoạt động cho vay, điều hành hoạt động, móc nối với các doanh nghiệp có chức năng trung gian thanh toán, sử dụng các Sim “rác”, tài khoản ảo để giải ngân, thu lãi, nhắc nợ, đòi nợ hết sức tinh vi với nhiều bộ phận, nhiều công đoạn. Tình trạng đối tượng sử dụng Sim “rác”, tài khoản mạng xã hội để đe dọa, khủng bố, xúc phạm người đi vay và người thân còn phức tạp, chưa thể giải quyết dứt điểm. Nhu cầu vay vốn phục vụ kinh doanh, sinh hoạt của người dân tăng cao; bên cạnh đó, một số bộ phận cá biệt vẫn phát sinh nhu cầu vay tiền để giải quyết, phục vụ mục đích không chính đáng (đánh bạc, mua ma túy, tiêu xài cá nhân...) vẫn tìm đến “tín dụng đen” để vay tiền, bất chấp những rủi ro về lãi suất và việc không trả được nợ.

#### **II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC**

##### **1. Kết quả công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện**

- Ban hành Công văn số 2777/UBND-NC ngày 10/6/2022 về việc phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, gắn với tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, trọng tâm: Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 về việc thành lập Tổ Công tác liên ngành kiểm tra các cơ sở, dịch vụ có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê và “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 01/10/2019 về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg; Kế hoạch số 5208/KH-TCTLN ngày 06/12/2021 của Tổ Công tác liên ngành về

việc tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra các cơ sở, dịch vụ có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê và “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh...

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, như: *Công an tỉnh* chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. *Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi* chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định, quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng. *Sở Giao thông vận tải* chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. *Sở Lao động - Thương binh và Xã hội* chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”...

## 2. Công tác tuyên truyền

Các sở, cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai các hoạt động tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống các loại tội phạm nói chung và việc nhận diện, phát hiện, phòng ngừa các phương thức, thủ đoạn và hậu quả của “tín dụng đen” nói riêng; qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trong việc chấp hành các quy định về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn vay đúng pháp luật. Các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng; trong đó:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Thực hiện chủ trương “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau” và phong trào “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau” đã chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần ổn định cuộc sống cho Nhân dân như: vận động Nhân dân mua bảo hiểm y tế toàn dân, tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, thường xuyên chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hộ gặp khó khăn trong cuộc sống với việc hỗ trợ vốn, cây trồng, con giống, phương tiện sản xuất... góp phần nâng cao đời sống Nhân dân từng bước ngăn chặn và giảm thiểu hoạt động “tín dụng đen”.

- Ban Dân vận Tỉnh ủy: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh

vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả trong thực tế với hơn 256 mô hình thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

- *Công an tỉnh*: Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 217 điểm khu dân cư ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với hơn 22.000 lượt người tham dự; phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông đưa 128 tin, bài tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phương thức, thủ đoạn hoạt động, tác hại, hậu quả của “tín dụng đen”, các hành vi lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ hoạt động cho vay lãi nặng để Nhân dân biết, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đề nghị các nhà mạng trên địa bàn tỉnh gửi tin nhắn SMS tuyên truyền, khuyến cáo người dân phòng ngừa tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay tiền qua các ứng dụng trên điện thoại di động đến các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với nội dung: “*Người dân cảnh giác, không vay tiền qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, trên các trang web không rõ nguồn gốc để tránh những rủi ro và hậu quả đáng tiếc*”; kết quả đã gửi được gần 1,3 triệu tin nhắn SMS tuyên truyền đến thuê bao di động của người dân...

- *Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh*: Phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức lồng ghép tuyên truyền cho Nhân dân ở khu vực biên giới biển, đảo 13 buổi với hơn 1.100 lượt người tham dự.

- *Sở Tư pháp*: Tổ chức 18 hội nghị tập huấn pháp luật cho gần 1.000 lượt người tham gia, tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 33 câu lạc bộ pháp luật với gần 12.000 lượt giáo viên, học sinh tham gia.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai đồng bộ, phong phú, đa dạng các hình thức tuyên truyền về hậu quả, tác hại của “tín dụng đen”, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng đạt hiệu quả. Tổ chức ra quân tháo gỡ, tẩy xóa bảng hiệu, các tờ rơi, giấy quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen” trên các trụ điện, trụ đèn tín hiệu giao thông, cây xanh nơi công cộng.

### **3. Công tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”**

- Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường, xác định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các sở, ban ngành, hội, đoàn thể và chính quyền địa phương trong phòng, chống tội phạm. Các cơ quan chức năng siết chặt việc cấp giấy chứng nhận và tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kiên quyết xử lý, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự nếu có vi phạm. Thường xuyên rà soát, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động vay mượn trong

giao dịch dân sự, các quy định về cấp phép, quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, các quy định về xử lý các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

- Các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015 và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi có văn bản kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về một số giải pháp để hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động cho vay tiêu dùng lành mạnh, an toàn và hiệu quả, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ đời sống chính đáng cho người dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi “tín dụng đen”.

- Sở Tư pháp thông báo cho các tổ chức hành nghề công chứng, các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh về danh sách cảnh báo công khai của FATF công bố nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, các thông tin liên quan đến các phương thức, thủ đoạn phạm tội và hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các thủ đoạn hoạt động của các đối tượng có liên quan đến “tín dụng đen” lợi dụng hoạt động công chứng để hợp pháp hóa việc chiếm đoạt tài sản.

#### **4. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”**

- Công an tỉnh tiến hành 19 lượt kiểm tra hoạt động, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, tập trung vào các công ty, cơ sở kinh doanh, đầu tư tài chính; kiểm tra 74 cơ sở ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; qua kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tiến hành gọi hỏi, răn đe, giáo dục 12 lượt đối tượng trong 04 công ty, cơ sở đầu tư tài chính và các đối tượng hoạt động riêng lẻ; 154 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; tổ chức cho các đối tượng, chủ cơ sở ký cam kết không vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

#### **5. Công tác phát hiện, tiếp nhận, xử lý, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”**

- Công an tỉnh đã tiếp nhận, phát hiện 21 vụ - 32 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; khởi tố vụ án 15 vụ - 23 bị can<sup>1</sup>; không khởi tố vụ án 01 vụ - 01 đối tượng; xử phạt hành chính 01 vụ - 03 đối tượng; hiện đang điều tra 04 vụ - 05 đối tượng.

- Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 15 vụ - 23 bị can; đã giải quyết 08 vụ - 16 bị can;

<sup>1</sup> 12 vụ - 16 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; 02 vụ - 06 bị can về tội cướp tài sản; 01 vụ - 01 bị can về tội bắt giữ người trái pháp luật.

đang giải quyết 07 vụ - 07 bị can. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 08 vụ - 16 bị can; đã giải quyết 08 vụ - 16 bị can. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 11 vụ - 23 bị cáo (*kỳ trước chuyển sang 03 vụ - 07 bị cáo*); đã giải quyết 08 vụ - 14 bị cáo; đang giải quyết 03 vụ - 09 bị cáo còn trong thời hạn giải quyết.

- *Tòa án nhân dân hai cấp* thụ lý 11 vụ - 23 bị cáo; đã xét xử 08 vụ - 14 bị cáo; đang giải quyết 03 vụ - 09 bị cáo còn trong thời hạn giải quyết.

### III. NHẬN XÉT

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, triển khai nghiêm túc các kế hoạch phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” được thể hiện cụ thể bằng các văn bản quán triệt, triển khai thực hiện của các sở, ban ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố; qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân. Nhiều đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, tuyên truyền, thông qua công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phổ biến sâu rộng đến Nhân dân về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của “tín dụng đen”. Công an các đơn vị, địa phương đã bắt, xử lý nhiều đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Các cơ quan tư pháp đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015 và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự...

*Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, đó là:*

- Với đặc điểm của hoạt động “tín dụng đen” thì giao dịch vay tiền không thể hiện lãi suất trên hợp đồng, giấy tờ thỏa thuận mà hai bên thống nhất vay và lãi suất (thỏa thuận bằng miệng). Sau đó, các đối tượng sẽ dùng các hợp đồng như hợp đồng ủy quyền mua bán xe ô tô, xe máy, mua bán nhà đất, giấy mượn tiền... để che giấu hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; trong thời gian vay tiền, nếu người vay không có khả năng trả lãi thì đối tượng hoạt động “tín dụng đen” tiếp tục thỏa thuận, ép buộc người vay thực hiện hợp đồng thỏa thuận khác (cộng cả tiền gốc và tiền lãi) cho đến khi người vay không còn khả năng trả nợ và gửi đơn tố cáo, gây khó khăn cho Cơ quan điều tra trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để xử lý theo quy định pháp luật.

- Các băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, phương tiện kỹ thuật để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật (cho vay lãi nặng dưới hình thức cho vay trực tuyến và vay qua các app ứng dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...) nhưng không có trụ sở trên địa bàn, gây khó khăn trong việc phát hiện, củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, xử lý. Trong khi đó, trình độ chuyên môn, cũng

như phương tiện kỹ thuật hỗ trợ cho lực lượng Công an chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn đặt ra.

- Các công ty, cơ sở kinh doanh đầu tư tài chính, cơ sở dịch vụ cầm đồ đều đăng ký kinh doanh và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy đăng ký, quá trình hoạt động đã biến tướng, chuyên hóa thành hoạt động “tín dụng đen” với nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau nên khi các cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra hoạt động thì khó phát hiện vi phạm của cơ sở, chưa có đầy đủ căn cứ pháp lý để xử lý về các hành vi liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

#### **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

**1. Đối với các cơ quan tiến hành tố tụng các cấp:** Cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện thống nhất quan điểm trong thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015 và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm giải quyết có hiệu quả những vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và các loại tội phạm khác do hoạt động “tín dụng đen” gây ra.

**2. Đối với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an:** Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức; tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

#### **V. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THỜI ĐẾN**

**1.** Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp.

**2.** Đổi mới về nội dung, cải tiến hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, cảnh giác và vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; đồng thời, vận động người dân không tham gia vào các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”. Đây mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các mô hình, câu lạc bộ, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình tổ chức quần chúng tự quản, tự phòng về an ninh, trật tự ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư, trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà trường; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô

hình có hiệu quả, nghiên cứu xây dựng mô hình mới phù hợp với tình hình đặc điểm của từng địa bàn.

**3.** Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, chú trọng công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự có biểu hiện liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”... kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót đối với những lĩnh vực mà tội phạm có thể lợi dụng hoạt động, tham mưu cấp có thẩm quyền đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để tăng cường công tác quản lý nhà nước.

**4.** Duy trì thường xuyên hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra các cơ sở, dịch vụ có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê và “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh. Tập trung điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án do băng nhóm tội phạm có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” gây ra làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và gây bức xúc trong Nhân dân. Nghiêm trị những đối tượng cầm đầu, chỉ huy, tích cực thực hiện tội phạm; xử lý nghiêm những cán bộ thoái hóa, biến chất có hành vi bao che, dung túng, tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động.

**5.** Các cơ quan tiến hành tố tụng các cấp trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục thống nhất quan điểm để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử những vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đảm bảo nghiêm minh, đủ sức răn đe, phòng ngừa chung. Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực tiếp nhận, giải quyết, xử lý triệt để tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; năng lực điều tra các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Chính phủ;
- V01, C02 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi;
- Các sở, ban, ngành và hội, đoàn thể tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi; Đài PTTH Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP; CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv41.



**Đặng Văn Minh**